

# เค้กหอมมนต์ย่านโยบายเค้กปลอดภัยเป็นมิตรกับลูก

## คำ



เค้กหอมมนต์ย่านโยบายเค้กปลอดภัยเป็นมิตรกับลูกคำ เร่งให้ความรู้ตัวแทนจำหน่ายตัดปัญหาการถูกคู่แข่งแอบอ้าง

หอมมนต์เบเกอรี่ฯ รับประทานภาครัฐห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่ายไขมันทรานส์ เดินหน้านโยบายอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้บริโภค หวังให้ลูกค้าตื่นตัวการเลือกรับประทานเบเกอรี่ พร้อมชูแผนการให้ความรู้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศต่อยุทธศาสตร์มีเพียง 3 แปรนตร์เท่านั้น หวังตัดปัญหาคู่แข่งแอบอ้าง

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจแพนชีสเบเกอรี่ แปรนตร์ “หอมมนต์” กล่าวถึงภาพรวมบริษัท ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่ายไขมันทรานส์ว่า ในเรื่องนี้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทได้ยึดนโยบายอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้บริโภคด้วยส่วนผสมที่ปลอดภัย เพราะบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่มีการรณรงค์และทำการตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายและตลาดนัดทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคตื่นตัวและมีความรู้ในการเลือกซื้อเบเกอรี่ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการต่อยุทธศาสตร์กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพราะก่อนหน้านี้มีคู่แข่งซึ่งเป็นเบเกอรี่รายหนึ่งแอบอ้างว่าเป็นเบเกอรี่เดียวกับหอมมนต์ และพยายามให้ตัวแทนจำหน่ายนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไปขายแทน ซึ่งเรื่องนี้ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าไม่มีนโยบายนำเบเกอรี่อื่นมาร่วมขายด้วย และขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ว่าเบเกอรี่ในเครือของบริษัทมีเค้กเพียง 3 แปรนตร์เท่านั้น ได้แก่ 1.หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัดผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในรูปแบบแพนชีสและขายในตลาดนัด 2.สวีทแอนด์ชอว์ฟท์ จำกัดในห้างสรรพสินค้า 3.แมนี่ แมนี่ เดลิเวอรี่เค้ก จำกัดผ่านระบบออนไลน์ หากมีการแอบอ้างจากเบเกอรี่อื่นอย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามแผนการตลาดจากนี้ไปบริษัทฯ ยังคงต่อยุทธศาสตร์สร้างแบรนด์ด้วยนโยบายเบเกอรี่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้บริโภค อีกทั้งยังจะมีการอบรมให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายในเรื่องเบเกอรี่สินค้าที่ปลอดภัย และทำความเข้าใจเรื่องการจัดจำหน่ายเบเกอรี่หอมมนต์ในตลาดนัดซึ่งต้องมีเพียง 1 ตัวแทนจำหน่าย 1 ตลาดนัดเท่านั้น หากมีการแอบอ้างจากเบเกอรี่อื่นนอกเหนือจากเบเกอรี่ที่บริษัทฯ ได้กล่าวมานั้นคือการหลอกลวงเพราะไม่ใช่เบเกอรี่จากในเครือหอมมนต์

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเป็น เป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่”[m.me/hommonbakery](https://m.me/hommonbakery)หรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)โทร093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่[www.facebook.com/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน 081-438-7353, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489